

หมอใหญ่กรุงเทพฯ : เชิญชวน...ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ทั่วประเทศไทย...รับการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ จัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เนื่องด้วยกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหมวด ๔ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ข้อ ๒๑ (๒) ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีกำหนดให้ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น หากท่านใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จะมีบทกำหนดโทษ ดังนี้

- ผู้ประกอบการไม่ได้รับใบอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ต้องนำหลักฐานผ่านการอบรมไปยื่นต่อใบอนุญาตร้านจำหน่ายอาหารที่เทศบาลหรืออบต.ถึงจะต่อใบอนุญาตได้)

- ฝ่าฝืนกฎกระทรวง ระวังโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

นพ.พีระ อารีรัตน์ กล่าวต่อว่า “ผู้ประกอบการ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จำหน่ายอาหารนั้น “ผู้สัมผัสอาหาร” หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมปรุงประกอบ จำหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

การอบรมผู้ประกอบการ จะมีระยะเวลาอบรมจำนวน ๖ ชั่วโมง และผู้สัมผัสอาหารอบรมจำนวน ๓ ชั่วโมง โดยการอบรมดังกล่าว จะถูกจัดอบรมจากหน่วยที่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารที่เราประกอบการอยู่ เทศบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหารทุกท่านในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านอาหารทั่วประเทศ ไม่รวมในตลาดสด ตลาดนัด การจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ รถเร่) ที่ยังไม่ได้รับการอบรม ได้ดำเนินการลงทะเบียนผ่าน <https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/> เพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าวไว้ ภายในไม่เกินวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจะได้นำข้อมูลการลงทะเบียนส่งต่อให้กับหน่วยจัดอบรมที่ผู้ลงทะเบียนประสงค์จะเข้าอบรมในห้องเรียนหรือระบบออนไลน์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๕ และ ๑๑๖